

## พันธกิจมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และชุมชน



- ❖ วันที่ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม วันที่ 18 มีนาคม 2567
- ❖ สถานที่ ลานอเนกประสงค์หน้าอุทยานการเรียนรู้พะเยา (TK Park) ซอยกว๊านพะเยา
- ❖ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ เทศบาลเมืองพะเยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
- ❖ ประเด็นหรือเรื่องการมีส่วนร่วม

นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รพว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะได้เดินทางมาเยี่ยมชมบูธแสดงประวัติและผลงาน เพื่อติดตามการดำเนินงานของโครงการพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ PHAYAO LEARNING CITY มหาวิทยาลัยพะเยา

- ❖ สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รพว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานที่เข้าร่วม ดังนี้ คณะผู้บริหารกระทรวง อว. มหาวิทยาลัยพะเยา หน่วยบริหารและจัดการทุนทางด้าน การพัฒนา ระดับพื้นที่ (บพท.) เทศบาลเมืองพะเยา องค์การบริหารส่วน กลุ่มชุมชนพื้นที่การเรียนรู้ภายใต้โครงการเข้าร่วมนำเสนอและ

รายงานผลการดำเนินงาน ในการติดตามการดำเนินงานของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และ รมว.อว. จำนวนทั้งสิ้น 270 คน

### ❖ ผลการมีส่วนร่วม

นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เดินทางมาเยี่ยมชมชุมชนแสดงประวัติและผลงาน เพื่อติดตามการดำเนินงานของโครงการพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ PHAYAO LEARNING CITY มหาวิทยาลัยพะเยา ลานอเนกประสงค์หน้าอุทยานการเรียนรู้พะเยา ( TK Park ) ชายกว๊านพะเยา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดพะเยาให้เป็นพื้นที่เมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ในเครือข่าย UNESCO ที่ประสบผลสำเร็จและดำเนินการอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 4 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และนางสุมิตรา กัญหามิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ผณิตรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รายงานประวัติความเป็นมาของโครงการฯ โดยมีทีม Phayao City Administrator พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันทำงานขับเคลื่อนโครงการตลอด 4 ปี ผ่านหลักสูตร Non-degree และ แหล่งเรียนรู้รอบกว๊านพะเยาที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีเป้าหมาย พัฒนาทักษะที่จำเป็นกับชีวิต เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะบริการ ทักษะดิจิทัลการทำธุรกิจขนาดเล็กที่มีการจำลองการทำอาชีพจริง โดยใช้ TK Park เป็นศูนย์การเรียนรู้ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กล่าวเสริมถึงการเชื่อมโยง Learning City Thailand Platform กับเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ในประเทศไทย นอกจากนี้สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้จัดแสดงผลงานการเพิ่มมูลค่าสินค้า ผลิตภัณฑ์จากสินค้า และการสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรทอผ้า ภายใต้ อว.ส่วนหน้า

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รมว.อว.และคณะได้แสดงความคิดเห็นโดยแสดงความชื่นชมผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จและดำเนินการอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 4 ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบขยายผลและเป็นพี่เลี้ยงให้กับพื้นที่อื่น ๆ ต่อไปในอนาคต



❖ การนำผลจากการที่เข้าร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

จากผลสำเร็จและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 4 รองศาสตราจารย์ ดร.ผณิตรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการขยายผลการดำเนินงาน โดยเป็นพี่เลี้ยงให้กับพื้นที่อื่น ๆ โดยได้ร่วมพัฒนาเมือง City Ambassadors ในพื้นที่ 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นสมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO



❖ แหล่งที่มา

<https://www.up.ac.th/NewsRead.aspx?itemID=31652>